



ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียน และมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
สำหรับข้าราชการครูโครงการส่งเสริมการผลิตครู
ที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.)
ระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้ดำเนินการสอบข้อเขียนวิชาการ โดยใช้ผลคะแนนสอบข้อเขียนเป็นเกณฑ์ในการพิจารณาตัดสินใจ สำหรับข้าราชการครูทุนโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.) ระดับปริญญาโททางการศึกษา ปี พ.ศ.๒๕๕๗ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ ประจำปีภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ เสร็จสิ้น ณ วันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๕๗ จึงขอประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียน และมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ดังนี้

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์
ภาคปกติ มีรายชื่อดังนี้

ลำดับที่	ชื่อ -นามสกุล			แขนงวิชา
๑	นางสาว	เจนจิรา	จันทร์หล้า	เคมี
๒	นางสาว	นาถยา	อุตมา	เคมี
๓	นาย	วิเชียร	ศักดิ์สิทธิ์ธานูภาพ	เคมี

๑. กำหนดการสอบสัมภาษณ์

ผู้ผ่านการสอบข้อเขียนจะต้องเข้าสอบสัมภาษณ์ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ในวันเสาร์ที่ ๘ มีนาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๐๐ ห้องประชุมคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (๒๔๑๑๐) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

๒. การประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุน

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จะประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนโครงการ สควค. ระดับปริญญาโททางการศึกษาประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ ในวันอังคารที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๗ และทาง สสวท. <http://psmt.ipst.ac.th> และ www.graduate.cmru.ac.th

๓. การรายงานตัวและปฐมนิเทศ

ผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาทุนโครงการ สวทค. ระดับปริญญาโท ให้ไปรายงานตัวเข้ารับทุนการศึกษาพร้อมทำสัญญารับทุนการศึกษาตามวัน เวลา และสถานที่ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่กำหนด (สถานที่ที่จะแจ้งผู้ได้รับทุนทราบภายหลังทางเว็บไซต์ www.graduate.cmru.ac.th) และเข้ารับการปฐมนิเทศตามที่ สวทท. กำหนด (สถานที่ที่จะแจ้งผู้ได้รับทุนทราบภายหลังทางเว็บไซต์ สวทท. <http://psmt.ipst.ac.th>) ทั้งนี้ หากผู้ได้รับทุนไม่ไปทำสัญญาและเข้ารับการปฐมนิเทศตามวัน เวลา และสถานที่ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่กำหนด และไม่เข้ารับการปฐมนิเทศตามที่ สวทท. กำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์การรับทุนดังกล่าว

ทั้งนี้ การพิจารณาคัดเลือกผู้สมัครเข้ารับทุนการศึกษาระดับปริญญาโทในประเทศ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะอนุกรรมการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ระดับอุดมศึกษา ระดับประเทศ กำหนดและถือเป็นที่ยึดถือ

ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๗



(รองศาสตราจารย์ ดร.ประพันธ์ ธรรมไชย)

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่